

สพฐ.เปิดทางเขตพื้นที่ฯประกาศผลสอบครูผู้ช่วยได้ก่อน 9 ก.ค.ทันที

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ค. 2555

สพฐ.ชกช้อมความเข้าใจเขตพื้นที่ฯ ก่อนเดินทางรับซองผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ที่ มสศ.พรุ่งนี้ พร้อมกำชับให้หน้าของไปเปิดที่เขตพื้นที่ฯ เท่านั้น เผย มสศ.เปิดให้ยื่นคำร้องตรวจสอบข้อมูล 7-9 ก.ค.นี้ แต่ต้องมีมติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ชี้ เขตพื้นที่ฯ ใดมั่นใจประกาศผลก่อนวันที่ 9 ก.ค.ได้ทันที

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษาธิการ (สพม.) 225 เขต ว่า ได้ประชุมเพื่อชกช้อมความเข้าใจในการเตรียมการเพื่อรับซองผลคะแนนการสอบเพื่อบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสศ.) ซึ่งได้กำหนดวันประกาศวันที่ 9 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ (7 ก.ค.) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แต่ละเขตพื้นที่ฯ จะต้องเดินทางขึ้นมารับซองที่ มสศ.จำนวน 3 ซอง ซึ่งมีทั้งซองรายชื่อ รหัสผู้สอบ ของชิตี พรอมรหัสเปิดแผนชิตี และรายชื่อนำไปประกาศขึ้นบัญชีของแต่ละเขต ทั้งนี้ สำหรับแนวปฏิบัติในการรับซองผลคะแนนนั้น เขตพื้นที่ฯ จะต้องมิให้นำซองคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนการรับผลคะแนน และต้องนำสำเนาเอกสารคำสั่งมายื่นในวันมารับ พร้อมกำชับว่าให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ เดินทางมารับซองคะแนนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อรวมกันเป็นพยานและนำคะแนนกลับไปยังเขตพื้นที่ฯ

“ได้กำชับด้วยว่าห้ามไม่ให้ผู้มารับซองคะแนน เปิดซองคะแนนก่อนจะนำไปเปิดที่เขตพื้นที่ฯ การศึกษาเท่านั้น พร้อมกันนี้ มสศ.จะเปิดระบบให้เขตพื้นที่ฯ ยื่นความจำนงในการขอตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7-9 ก.ค.นี้ โดยการยื่นขอตรวจสอบจะต้องเป็นมติจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ฯ นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ หากในวันที่เดินทางมารับซองคะแนนนั้นเขตพื้นที่ฯ ใดต้องการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นใ้โดยนพื้นฐานของเหตุผลและขอเท็จจริง ไม่ใช่อยู่ๆ ก็บอกอยากตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบนั้นอาจจะทำในลักษณะการสุ่มตรวจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน หากเขตพื้นที่ฯ ใดมีความมั่นใจและไม่ติดใจสงสัยผลคะแนนสอบที่ได้รับไปต้องการประกาศผลสอบก่อนวันที่ 9 ก.ค.ก็ดำเนินการได้ทันที” นายชินภัทร กล่าว